

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ HIỆU

HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG

Năm học 2023 – 2024

Chiều 07/11/2023, trường Tiểu học Tô Hiệu tổ chức khai mạc Hội thi giáo viên giỏi cấp trường, năm học 2023 – 2024. Đây cũng là dịp cô trò Nhà trường sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Toàn thể 43 cán bộ giáo viên Nhà trường đã về dự Hội thi với tâm trạng háo hức và tinh thần ham học hỏi.



Sau bài phát biểu tuyên bố Khai mạc Hội thi của đ/c Hiệu trưởng và phần giới thiệu thành phần BGK của đ/c Phó Hiệu trưởng, Hội thi tiến hành phần một. Lần lượt 4 giáo viên tham gia Hội thi lên báo cáo một kinh nghiệm giảng dạy mà bản thân đã nghiên cứu, áp dụng và thu được những kết quả nhất định.

Mở đầu là phần báo cáo của cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang với kinh nghiệm “**Biện pháp rèn nề nếp học tập cho học sinh lớp 1**”. Qua đây, các bạn đồng nghiệp đã được biết thêm nhiều biện pháp rèn nề nếp cho HS lớp 1 nói riêng và HS Tiểu học nói chung.



Tiếp sau đó là báo cáo kinh nghiệm “**Biện pháp phát huy năng lực và sáng tạo trong môn Mỹ thuật cho học sinh lớp 1**” của cô giáo Lê Thị Nga.



Ngay sau báo cáo kinh nghiệm của cô giáo Lê Thị Nga là báo cáo kinh nghiệm của cô giáo Nguyễn Thị Hương Giang.



Với 30 năm kinh nghiệm giảng dạy và nhiều năm liên tục trực tiếp dạy các lớp 4; 5, cô giáo Hương Giang đã chia sẻ những kinh nghiệm bổ ích trong việc rèn học sinh lớp 5 viết văn miêu tả.



Cô giáo Cao Thị Thanh Thùy đã nhiều năm tâm huyết với học sinh lớp 1 chia sẻ với Hội thi kinh nghiệm “ Giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 1 thông qua công tác chủ nhiệm”.

Sau mỗi phần báo cáo chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy của mình, các cô giáo tham dự Hội thi đã trả lời những câu hỏi từ thành viên BGK để làm rõ hơn các biện pháp giáo dục mà bản thân đưa ra.

Tiếp đó, chiều ngày 9/11/2023, giáo viên toàn trường dự 4 tiết dạy của 4 cô giáo tham gia Hội thi. Các tiết dạy diễn ra nhẹ nhàng, cuốn hút với các hoạt động được tổ chức phát huy năng lực của học sinh.



Chiều cùng ngày 09/11/2023, Hội thi đã kết thúc thành công rực rỡ. 4/4 đ/c giáo viên tham dự Hội thi được công nhận là Giáo viên giỏi cấp trường năm học 2023 – 2024.



Đ/c Nguyễn Thị Tuyết – Hiệu trưởng Nhà trường trao chứng nhận cho các đ/c Giáo viên giỏi cấp trường năm học 2023 – 2024.



Các đ/c giáo viên giỏi chụp ảnh lưu niệm cùng BGK.